

ซีเอเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันดูแลการเข้าถึงระบบไอที



ซีเอเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันดูแลการเข้าถึงระบบไอที ลดความเสี่ยงการเจาะข้อมูลทั้งที่ เน็ตเวิร์กและเซิร์ฟเวอร์โซลูชันอัปเดตใหม่ สนับสนุนการใช้งานควบคุมไอทีที่ได้รับอนุญาตพิเศษ อย่างครบวงจรในการใช้งานระดับเอนเทอร์ไพรซ์แบบผสมในยุคปัจจุบัน

บริษัทซีเอเทคโนโลยีเปิดตัวโซลูชันรุ่นเสริมประสิทธิภาพใหม่ล่าสุด สำหรับงานการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบไอทีโดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์พิเศษ ที่จะช่วยให้บริษัทลูกค้าผู้ใช้งานสามารถควบคุม แอดเดอนท์ยูสเซอร์ที่ได้รับพิเศษ โดยรองรับการใช้งานร่วมกับระบบไอทีแบบผสม ที่มักตกเป็นเป้าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต

ซีเอ เทคโนโลยีได้อัปเดตและรวมโซลูชันCA Privileged Access Manager (ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่าXceedium Xsuite เข้ากับ โซลูชัน CA Privileged Access Manager Server Control โดยจะทำงานช่วยลดความเสี่ยงของการเจาะข้อมูล โดยขยายขอบเขตของการควบคุมการใช้งานยูสเซอร์ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษทั้งในแบบวงกว้าง และระดับลึก ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เกตเวย์ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ และตั้งแต่ระบบดาต้าเบสไปจนถึงระบบคลาวด์โดย มีการใช้งานผ่านหน้าจอบริการที่เป็นหนึ่งเดียว

“ซีเอ เทคโนโลยีได้สร้างชุดโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารการจัดการการเข้าถึงระบบโดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์พิเศษได้อย่างครบวงจร นับตั้งแต่ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทXceedium เมื่อปีก่อน” วิค แมนโคเซีย รองประธานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการAPI ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นบริษัทซีเอ เทคโนโลยี กล่าว และเสริมว่า “ในสถานการณ์ที่มีการโจมตีทางเน็ตเวิร์ก เป้าหมายหลักของการโจมตีก็คือการเข้าระบบ เพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานและสร้างความวุ่นวายขึ้นให้กับระบบ ดังนั้นถ้าต้องการที่จะปกป้องระบบที่สำคัญขององค์กรตลอดจนข้อมูลที่มีอยู่ภายใน ก็จำเป็นที่จะต้องสามารถควบคุมสิทธิ์พิเศษที่เข้าถึงการใช้งาน”

โซลูชัน CA Privileged Access Manager จะช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมการใช้งานได้ตั้งแต่ระดับเกตเวย์ของเน็ตเวิร์ก โดยการจัดการยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันต่างๆโดยยึดตามไอทีของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่โซลูชัน CA Privileged Access Manager Server Control จะทำงานอยู่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์และบริหารจัดการ กิจกรรมของยูสเซอร์ที่มีโดยยึดตามการปกป้องทรัพยากรระบบ โดยจะมีโพลีซีที่จะควบคุมการเข้าถึงไฟล์และการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตรงนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แฮคเกอร์ปิดร่องรอยตนเอง และช่วยให้ค้นพบการเจาะระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพใหม่ที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการและควบคุมผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์พิเศษได้ ทั้งในส่วนของเน็ตเวิร์ก และ เซิร์ฟเวอร์ เมื่อใดที่ผู้ดูแลระบบไอทีเข้าใช้งานระบบ ตัวโซลูชันCA Privileged Access Manager จะแจ้งเตือนให้ โซลูชัน CA's Server Control ทำงานขึ้นและ สั่งใช้ โพลีซีกับที่กำหนดการเข้าถึงทรัพยากรในเซิร์ฟเวอร์ โดยยึดตามไอทีของผู้ใช้แต่ละคน แทนที่จะมีแต่แอดเดสส์แอดมินอย่างเดียวในแบบเดิม ซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้ความคุมการเข้าสู่ระบบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น

นอกจากนี้ โซลูชันCA Privileged Access Manager จะยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับทูลในการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเพื่อช่วยทำงานโปรวิชั่นนิ่ง และการทำดีโพรวิชั่นนิ่ง ของยูสเซอร์ผู้ได้รับสิทธิ์พิเศษ ลดขั้นตอน และสะดวกชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นใช้กับพนักงานที่มีสิทธิ์พิเศษเพียงชั่วคราว อย่างเช่น พนักงานชั่วคราว หรือ บริษัทผู้รับช่วงงาน

“ซีเอ เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสิทธิ์พิเศษในการเข้าระบบ โซลูชัน ของบริษัทเป็นที่รู้จักกันว่าสามารถรองรับการทำงานได้กว้างขวางหลายระบบ แม้แต่ใช้งานกับระบบรุ่นเก่าหรือระบบที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้ง มีการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แต่ละโซลูชันในระดับสูง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหลายองค์กรและหน่วยงานโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้งานในระบบไอทีที่ลูกผสมและการใช้งานในแบบเวอร์ชวลระดับสูง” อิวาน นิโคไล นักวิเคราะห์ บริษัทวิจัย KuppingerCole ระบุ

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี (NASDAQ: CA) เป็นผู้จัดหาโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการไอที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับการให้บริการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันในกลุ่ม SaaS ของซีเอ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอัตลักษณ์ต่างๆ นับตั้งแต่ระดับดาต้าเซ็นเตอร์ไปจนถึงระบบคลาวด์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเอ เทคโนโลยี ได้ที่ www.ca.com